

THẾ GIỚI RA SAO SAU SỰ KIỆN ISRAEL - HAMAS - Chính Trị Phiếm Đàm - Nhất Hùng



Lực lượng Hamas của người Palestine là tên gọi tắt của "Phong trào kháng chiến Hồi giáo", thành lập ngày 15/12/1987. Mục tiêu công khai của Hamas là giải phóng hoàn toàn "lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng" - là bao gồm toàn bộ lãnh thổ Israel hiện nay cùng với Gaza và Bờ Tây - tiến tới xây dựng một chính thể Hồi giáo tại lãnh thổ này.. Họ hoàn toàn bác bỏ việc thành lập nhà nước Israel năm 1948.

Khoảng 6 giờ sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas đã bất ngờ mở một cuộc tấn công tổng lực lớn chưa từng thấy vào Israel bằng cách phóng hàng ngàn hỏa tiễn, nhiều tay súng vũ trang vượt hàng rào an ninh và nhiều tay súng khác dùng dù lượn xâm nhập. Tin tức ban đầu cho biết đã có hàng ngàn người Israel bị thương vong và hàng trăm người Israel khác bị bắt làm con tin. Tính cách bất ngờ, quy mô và hậu quả của cuộc tấn công làm gợi nhớ trận Nhật đánh phủ đầu Trân Châu Cảng của Hoa Kỳ. Mặc dù có những "thuyết âm mưu" cho rằng Mỹ nhắm mắt, để Nhật tấn công, hòng tạo cơ tham dự Đệ Nhị Thế Chiến ở Châu Á và Israel gài Hamas tấn công để tìm cơ tiêu diệt Hamas một lần và cho mãi mãi, nhưng tôi

không bao giờ tin những thuyết này vì không “lãnh tụ” nào dám dùng nhiều sinh mạng của quân dân mình cho những tính toán như vậy.

Nói gì thì nói, tình báo Mỹ năm 1941 và tình báo Israel 10/2023 đã thất bại thảm hại và chua cay.

Kế hoạch đánh Trân Châu Cảng của Nhật đã được viết sách, làm phim. Còn kế hoạch Hamas đánh úp Israel lần này được biết:

Kể từ cuộc chiến năm 2021, Hamas đã bí mật triển khai một kế hoạch đánh lừa, sau 2 năm ẩn mình, âm thầm lên kế hoạch và làm cho Israel tin rằng họ không còn muốn chiến đấu và rằng họ đã kiềm chế được Hamas thì binh lính của họ lại âm thầm luyện tập chờ ngày tấn công.



Chiến dịch được chia thành bốn phần:

Bước đầu tiên là bắn 3.000 rocket từ Dải Gaza cùng lúc lực lượng điều khiển dù lượn xâm nhập qua biên giới. Khi đội tiến công bằng dù lượn tiếp đất, họ bảo vệ địa hình để một đơn vị đặc công vượt qua bức tường xi măng kiên cố ngăn cách Dải Gaza với các khu định cư do Israel xây dựng để ngăn xâm nhập. Các đặc công dùng chất nổ để phá tường rồi phóng xe máy vượt qua. Máy ủi làm nhiệm vụ dọn đường để nhiều tay súng đi xe bốn bánh tiến vào. Một đơn vị đặc công đã tấn công trụ sở phía nam Dải Gaza của quân đội Israel và gây nhiễu liên lạc, ngăn cản sự liên lạc với chỉ huy hoặc liên lạc với nhau. Phần cuối cùng là bắt và đưa con tin đến Dải Gaza.

Hệ thống “vòm sắt” của Israel có hoạt động nhưng không thể nào đánh chặn hết Rocket được khi Hamas phóng một lượng dày đặc như vậy.

Còn lực lượng phòng thủ của Israel hoàn toàn bị động vì nhiều lý do nhưng tựu chung là bị đánh lừa và chủ quan.



ISRAEL TỔNG LỰC CHO CUỘC CHIẾN XUYÊN ĐÊM ĐẬP NÁT SÀO HUYỆT HAMAS

Có thật nhiều câu hỏi xoay quanh sự kiện này:

- Quốc gia nào đứng đằng sau sự kiện này?. Mọi ngón tay đều chỉ về Iran. Là Iran thì cũng hợp lý vì Iran là kẻ thù không đội trời chung của Israel. Nhưng Iran đã phủ nhận trách nhiệm và tuyên bố không liên quan gì đến cuộc tấn công. Còn phải chờ xem.

- Nga có liên quan gì đến cuộc tấn công này không?.

Trước mắt, Nga hưởng lợi nhiều, thế giới bớt chú ý Nga xâm lược Ukraine, Hoa Kỳ và phương tây bị chia sẻ nguồn lực vũ khí - tiền bạc để giúp Israel do đó sẽ giảm nguồn lực cho Ukraine.

Đến nay, Israel vẫn giữ trung lập trong cuộc chiến Nga -

Ukraine vì không muốn làm rách lòng Nga, nhưng nếu tìm thấy bất cứ lý do nào chứng minh Nga hỗ trợ cho Hamas thì sẽ rất bất lợi cho Nga. Lúc đó Israel sẽ quay sang giúp đỡ vũ khí tích cực cho Ukraine, điều mà U đã yêu cầu Israel từ đầu cuộc chiến.

- Tại sao Hamas lại mạnh động và liều lĩnh như vậy?
Chắc chắn Israel phản ứng, trả đũa rất mạnh, trong khi lực lượng của họ không thể là đối thủ của Israel. Họ dựa vào ai? Nhiều phần là dựa vào Iran, và nếu dựa vào Iran thì rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra giữa Israel và Iran?. Nếu không có ai hậu thuẫn, chắc chắn họ bị tiêu diệt. Còn nếu có hậu thuẫn thì Quốc gia nào, tổ chức nào và rồi nội thuốc súng này sẽ lan đến đâu và bùng nổ lớn đến thế nào?

- Tất nhiên là Trung Cộng có lợi - toạ sơn quan hổ đấu - nhưng rồi đây Trung Cộng cũng phải bày tỏ lập trường, rồi lúc ấy mới biết lợi - hại thế nào.

- Sự việc xảy ra thật bất lợi cho Tổng Thống Biden nói riêng, đảng Dân Chủ nói chung, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử 2024 của Hoa Kỳ. Tổng Thống Biden, Đảng Dân Chủ sẽ đối phó như thế nào? Vỡ kịch chính trị

Hoa Kỳ lại có thêm một “hồi” hấp dẫn.

Không thể nói ai đúng ai sai, tùy góc nhìn của mỗi người.

Trước mắt, Israel đã trả đũa, hàng ngàn người Palestine đã thiệt mạng, hận thù chồng chất mãi không nguôi.

Chẳng thể nào có hòa bình. Chẳng thể nào có bình an dưới thế cho người trần gian được.

Nhất Hùng

